



Cục Thuế Tuyên Quang hầu hết các khoản thu đều tăng so với cùng kỳ

Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế ngay từ những tháng đầu năm cũng như tăng cường giám sát kê khai thuế và thu nợ đọng, trong quý I/2021, tổng thu NSNN nội địa do Cục Thuế Tuyên Quang thực hiện đạt 675 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán và tăng 41,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN theo khoản thu và sắc thuế của Cục Thuế Tuyên Quang cho thấy, tổng số thu NSNN trên địa bàn quý I (trừ tiền sử dụng đất và xổ số) là trên 505 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán. Đáng chú ý, các khoản thu từ sản xuất kinh doanh đều đạt khá. Trong đó, thu từ khu vực DNNN đạt 17 tỷ đồng; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 210 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ năm trước...

Theo lý giải của Cục Thuế Tuyên Quang, số thu từ khối ngoài quốc doanh tăng cao là do một số DN đã thực hiện nộp các khoản thuế GTGT và tạm nộp thuế TNDN quý IV/2020 tăng so với cùng kỳ, như Công ty CP giấy An Hòa nộp tăng 6,2 tỷ đồng; Công ty CP Woodsland Tuyên Quang nộp tăng 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thanh Hưng nộp tăng 9,1 tỷ đồng; Công ty TNHH Dabaco Tuyên Quang nộp tăng 8,6

tỷ đồng. Ngoài ra, khoản thu lệ phí trước bạ thực hiện trong quý I trên địa bàn cũng đạt 36 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Cục Thuế Tuyên Quang, mặc dù có nhiều khoản thu đạt thấp so với bình quân thực hiện dự toán, nhưng lại có sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Đáng kể như thu từ khu vực DNNN trung ương thực hiện quý I là 79,7 tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán UBND tỉnh giao, nhưng tăng 60,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do sản lượng của Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) - Công ty thủy điện Tuyên Quang kê khai nộp thuế trong quý I tăng 147,2 triệu KWh so với cùng kỳ, tương ứng số nộp NSNN tăng 19,9 tỷ đồng. Hay khoản thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài trong quý I đạt 4 tỷ đồng, chỉ bằng 20% dự toán, nhưng lại tăng 80% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Công ty sữa

Tương Lai nộp thuế TNDN 1,3 tỷ đồng; Công ty TNHH gang thép Tuyên Quang phát sinh thuế GTGT nộp 528 triệu đồng.

Trong khi đó, đánh giá theo đơn vị thực hiện dự toán thu, có 6/8 địa bàn của tỉnh thu đạt trên tỷ lệ bình quân thực hiện dự toán UBND tỉnh giao. Đó là huyện Sơn Dương 50,6%; huyện Lâm Bình 40,4%; huyện Hàm Yên 25,7%; TP Tuyên Quang 25,9%; huyện Chiêm Hóa 25,1% và cơ quan Cục Thuế đạt 25,7%. Đáng chú ý là số thu lũy kế quý I của Chi cục Thuế huyện Sơn Dương là 103,7 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán và tăng tới 182% so với cùng kỳ.

► Trên Dừng

Trên cơ sở kết quả thu NSNN quý I, Cục Thuế Tuyên Quang cho biết, sẽ chỉ đạo quyết liệt để phân đầu nhiệm vụ thu quý II khả quan hơn. Theo đó, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát nội dung chương trình công tác số 101/Ctr-CT đề triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành nhằm rà soát, nắm chắc các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, cũng như đảm bảo quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả, thực hiện thu đúng, thu đủ mọi khoản thu vào NSNN. Trong bối cảnh nợ đọng thuế còn ở mức cao, trong quý II, Cục Thuế Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo quy định. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ chủ động phối hợp với UBND các huyện, TP, các ngành có liên quan trong công tác giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, qua đó khơi nguồn phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như tạo nguồn thu bền vững cho NSNN ■